



ฉบับที่ 12/2556

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมิถุนายน 2556

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมิถุนายน 2556 ชะลอลงจากเดือนก่อนตามการใช้จ่ายของประชาชน เนื่องจากเริ่มมีภาระหนี้เพิ่มขึ้นและผลจากโครงการรถยนต์คันแรกสิ้นสุดลง รวมถึงสถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคมากขึ้น ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนชะลอลงตามภาคการก่อสร้าง นอกจากนี้ การใช้จ่ายของภาครัฐลดลงทั้งงบประมาณและงบลงทุน อย่างไรก็ตาม มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับตัวดีขึ้นตามราคาพืชผลเป็นสำคัญ สำหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานยังอยู่ในเกณฑ์ดี

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การบริโภคภาคเอกชน ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน โดยดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.9 ชะลอลงจากเดือนก่อน เป็นผลจากครัวเรือนระมัดระวังการใช้จ่ายเนื่องจากเริ่มมีภาระหนี้เพิ่มขึ้น การสิ้นสุดของโครงการรถยนต์คันแรก และสถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคมากขึ้น สะท้อนจากการชะลอตัวของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม การจดทะเบียนรถยนต์ การค้าปลีกที่ชะลอลง และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ชะลอลงเป็น 41.1 จาก 50.4 ในเดือนก่อน สอดคล้องกับภาคการค้า โดยดัชนีการค้าแม้เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.8 แต่ชะลอลงจากเดือนที่แล้ว ตามการชะลอตัวของการค้าปลีกในทุกหมวด โดยเฉพาะการค้ารถยนต์ เนื่องจากในช่วงก่อนหน้าผู้จำหน่ายรถยนต์ได้ทยอยส่งมอบรถยนต์ตามโครงการรถยนต์คันแรกเป็นจำนวนมากแล้ว สำหรับการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค และวัสดุก่อสร้างชะลอตัวลงตามกำลังซื้อของภาคครัวเรือนที่มีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

ภาคบริการ ชะลอตัวลง โดยมีอัตราการเข้าพักแรมอยู่ที่ร้อยละ 45.2 ต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตราการเข้าพักแรมอยู่ที่ร้อยละ 47.7 เช่นเดียวกับการลงทุนของภาคเอกชนที่ชะลอลง โดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชน แม้เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.0 แต่ชะลอลงจากเดือนก่อน ตามภาคการก่อสร้างนอกเขตเทศบาล สะท้อนจากการจดทะเบียนเลิกกิจการในหมวดของการก่อสร้างและหมวดก่อสร้างหิมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น และยอดขายวัสดุก่อสร้างที่ชะลอลง อย่างไรก็ตาม พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลยังเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.1 เนื่องจากห้างสรรพสินค้าโรบินสันในจังหวัดสกลนครขยายอาคารเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด ทุนจดทะเบียนธุรกิจตั้งใหม่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 93.6 ปรับตัวดีขึ้นมากจากที่ลดลงในเดือนก่อน รวมถึงเงินลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเพิ่มขึ้นสูงถึง 14 เท่าตัว โดยเฉพาะการลงทุนในหมวดพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

สำหรับแรงสนับสนุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาครัฐลดลง การใช้จ่ายของภาครัฐ ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.4 เนื่องจากงบประมาณจลนร้อยละ 10.9 ตามหมวดเงินเดือนเป็นสำคัญ และงบลงทุนลดลงร้อยละ 8.9 สะท้อนจากหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ลดลง สำหรับส่วนราชการที่มีการเบิกจ่ายลดลงได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมชลประทาน

การผลิตภาคเกษตร ดัชนีมูลค่าผลผลิตพืชสำคัญลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.4 แต่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนตามราคาเป็นสำคัญ โดยดัชนีราคาพืชสำคัญเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.9 ตามการเพิ่มขึ้นของราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดเดียว และหัวมันสำปะหลัง เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ราคายางพารายังคงลดลงตามราคาสลัดโลก ประกอบกับผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศยังมีสต็อกยางอยู่ในระดับสูง สำหรับดัชนีผลผลิตพืชสำคัญ ลดลงร้อยละ 4.1

ต่อเนื่องจากเดือนก่อน จากผลผลิตข้าวที่ลดลง เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในช่วงเพาะปลูก ขณะที่มันสำปะหลังมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาอยู่ในเกณฑ์ดี จึงใจให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น และยางพารามีผลผลิตเพิ่มขึ้นตามพื้นที่กรีดยางที่ย่อยให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรม คัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.4 เนื่องจากอุตสาหกรรมเครื่องคั้มที่มี แอลกอฮอล์ลดลง จากการปิดซ่อมบำรุงเครื่องจักรบางสายการผลิต แต่ก็ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนจากการ ผลิตในอุตสาหกรรมน้ำตาลที่ยังขยายตัวต่อเนื่องตามการผลิตน้ำตาลทรายขาว เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ เป็นหลัก โดยเฉพาะการใช้น้ำตาลทรายขาวเพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องคั้มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับการ ผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่ผลิตลดลง

สำหรับภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2556 ธนาคารพาณิชย์มีเงินฝากคงค้าง 590.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.8 แต่ชะลอลงจากเดือนก่อน ตามเงินฝากกระแสรายวัน และ เงินฝากออมทรัพย์ สินเชื่อมียอดคงค้าง 708.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 24.2 โดยตรงตัวจากเดือนก่อน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีเงินฝากคงค้าง 334.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.8 และขยายตัวจากเดือนก่อน สินเชื่อมียอดคงค้าง 902.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น จากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.2 ขยายตัวจากเดือนก่อนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9

ในส่วนของเสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 2.94 เร่งตัวขึ้น จากเดือนก่อนเล็กน้อย ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เบ็ด ไร่ ไร่ และราคาอาหารสำเร็จรูปบริโภคนอกบ้าน ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน อยู่ที่ร้อยละ 1.36 และเร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนตามราคาอาหารสำเร็จรูปบริโภคนอกบ้าน เป็นสำคัญ สำหรับอัตราการว่างงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2556 ยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.7

ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 สิงหาคม 2556

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค
โทร: 0 4333 3000 ต่อ 3410
E-mail: Rotelakp@bot.or.th